



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันพุธที่

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

**มรพส. จัดประชุมข้าราชการ / พนักงานสายวิชาการ - สนับสนุน
ชี้แจงนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ประจำปี'๕๘**



เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ที่ผ่านมา ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรพส. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้าราชการเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ข้าราชการพลเรือน, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมรับฟังการชี้แจงจากอธิการบดีในหัวข้อการทบทวนภารกิจ Re - Profile นำเสนอทิศทางการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นแผนในการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัย ช่วยขับเคลื่อนการจัดทำ Reprofilling ซึ่งบุคลากรทุกท่านจะต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการดังกล่าว จากนั้น ดร.บัญญัติ ประธานสภาคณาจารย์ฯ ชี้แจงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย (๐.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยได้ชี้แจงในส่วนของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนบำเหน็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พร้อมกันนี้ได้ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มาประชุมลงคะแนนโหวต การจัดสรรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีจำนวนรวม ๔๓๕ คน เมื่อคิดค่าเฉลี่ยทั้งค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๙,๘๘๙ บาท / คน จากการลงมติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้จัดสรรบำเหน็จเป็นจำนวน ๑๓,๘๘๙ บาท / ปี และค่ารักษาพยาบาลจำนวน ๖,๐๐๐ บาท / ปี ส่วนข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่ได้มีการเสนอแนะ ประธานสภาคณาจารย์ฯ จะรวบรวมนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและจะแจ้งผลให้ได้ทราบในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงแนวทางการปรับค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน และการเพิ่มค่าจ้าง ซึ่งจะนำข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพระอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
อธิการบดี มรพส. เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางหาว) และพระอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ในการนี้ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรพส. ได้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสดังกล่าว

ทต. บ้านคลอง ชี้แจงการร้องเรียน กรณีสิ่งกีดขวางเส้นทางถนนเขาประตุ ๓



◆◆ อาจารย์เอกภูมิ บุญธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มรพส. แจ้งให้ทราบว่า ตามที่เทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้รับการร้องเรียนจากอาจารย์ มรพส. เกี่ยวกับสิ่งกีดขวางการจราจร ในช่วงโมงเร่งด่วน (เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.) บริเวณ ทางขึ้น - ลง สะพานข้ามคลองชลประทานถนนสาย ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (ประตุ ๓) ทำให้เกิดปัญหาในการสัญจรเส้นทางดังกล่าวนี้

ทางเทศบาลตำบลบ้านคลองจึงได้ทำหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยให้ทราบว่า ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกรถประกาศแจ้งเตือนผู้จอดรถและวางสิ่งกีดขวางบนถนน โดยได้ขอความร่วมมือร้านค้าประชาชน ห้ามวางสิ่งกีดขวางบนไหล่ทาง หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย และอาจเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาด้วย

◆◆ **ขอเชิญประชุม วันนี้ (๒๖ ต.ค.)**.. ตามที่มีการจัดประชุมทบทวนการจัดทำ Re - Profile ตามจุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือนี้ ในการนี้ มรพส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมจุดเน้นความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ และความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ตามกำหนดการดังนี้ ๑.) จุดเน้นด้านความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารที่ปวิษณู มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ๒.) จุดเน้นด้านความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ศว.๑๑๓ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. ส่วนทะเลแก้ว จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องของเขาร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ปรงศักดิ์, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์